

ที่ L012/2567

วันที่ 27 สิงหาคม 2567

เรื่อง รายงานข้อมูลและคืบหน้ากรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CF ผ่าน Public Presentation ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัด Public Presentation ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย CF (Caution – Free Float) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เนื่องจากตามข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัท มี Free Float อยู่ที่ร้อยละ 12.16 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วนั้น บริษัท ขอสรุปข้อมูล Public Presentation ครั้งที่ 2 ดังนี้

การดำเนินการล่าสุด

1. บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เพื่อศึกษาและทางเลือกที่เป็นไปได้ (เช่น การขายหุ้นที่มีอยู่เดิม และการออกหลักทรัพย์ใหม่) ผ่านวิธีการเสนอขายในรูปแบบต่าง ๆ และ
2. บริษัท ได้นำเสนอผลการศึกษา ทางเลือกที่เป็นไปได้ ข้อดีและข้อเสียต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

การดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

บริษัท จะหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อขอความคิดเห็นและความเป็นไปได้ในการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพิ่มเติม หลังจากนั้น บริษัท จะนำเสนอความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและรับทราบ หรืออนุมัติสถานการณ์ปัจจุบันและทางเลือกที่เป็นไปได้และยอมรับได้ตามกฎหมายและในทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบใน Public Presentation ครั้งถัดไป

อย่างไรก็ตาม การขึ้นเครื่องหมาย CF ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน หรือสถานะทางการเงินของบริษัท แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ช็อคอกรัก)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร

